

Số: /TB-UBND

Quang Bình, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Tăng Trung In - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Khối Tài nguyên và Môi trường huyện

Sáng ngày 11/11/2022 tại phòng họp tầng 3 - nhà làm khối Tài nguyên và Môi trường huyện, đồng chí Tăng Trung In - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động khối tài nguyên và môi trường huyện.

Tham dự buổi làm việc gồm có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban quản lý dự án - ĐTXD, UBND thị trấn Yên Bình; tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Văn phòng đăng ký đất đai (*văng phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch có lý do*).

Sau khi nghe đồng chí Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng đầu năm, các ý kiến của các thành phần dự họp. Đồng chí Tăng Trung In - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền vận động các hộ thực hiện việc tháo dỡ, di dời tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu và bàn giao mặt bằng chuẩn bị đấu giá, báo cáo tiến độ thực hiện tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện hàng tuần.

Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nghiêm túc việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc cấp mới, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai kịp thời, theo đúng thẩm quyền. Tham mưu hoàn thiện hồ sơ xử lý các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng.

Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, đặc biệt là các điểm mỏ khai thác cát sỏi phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới; kiên quyết không cho các tổ chức, cá nhân khai thác khi chưa hoàn thiện hồ sơ và được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác. Tham mưu hoàn thiện hồ sơ giải quyết vụ việc vi phạm về khai thác khoáng sản tại xã Tân Trịnh

2. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư

Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của huyện như: Mặt bằng cụm công nghiệp Tân Bắc, dự án 193, hoàn thiện hồ sơ thu hồi giải phóng mặt bằng đối với các công trình đường điện để bàn giao cho điện lực quản lý, xong trong năm 2022.

Phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, chủ đầu tư giải quyết kịp thời những vướng mắc khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.

3. Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện kịp thời, đúng quy định trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; không để xảy ra tình trạng công dân có phản ánh kiến nghị liên quan đến tiến độ, tinh thần thái độ, trách nhiệm của công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư tập trung thực hiện hoàn thiện hồ sơ, bản đồ thu hồi các công trình đường điện tại các xã: Tân Nam, Yên Thành, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Xuân Minh.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong khối tài nguyên môi trường thẩm định hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Thực hiện việc thẩm định dự thảo phương án thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án theo đúng trình tự, thời gian quy định.

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong khối tài nguyên và môi trường trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi, bồi thường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

7. UBND thị trấn Yên Bình

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn thị trấn; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị khối tài nguyên môi trường trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, giải quyết các vụ việc, vướng mắc về đất đai trên địa bàn.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện việc tháo dỡ, di dời tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu và bàn giao mặt bằng khu dân cư H.

Trên đây là nội dung Kết luận của đồng chí Tăng Trung In - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Khối Tài nguyên và Môi trường huyện. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn Yên Bình biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TN&MT; Văn phòng đăng ký đất đai; Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; BQL dự án đầu tư xây dựng; UBND TT Yên Bình;
- LĐ, CV Văn phòng;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Hành Lữ